

คำประกาศเกียรติคุณ
พระปพนพัชร์ ภิบาลพัชร์นิธิ (จิรธัมโม ภิกขุ)

ผู้ได้รับรางวัลพระธาตุนมทองคำ
ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๕

พระปพนพัชร์ ภิบาลพัชร์นิธิ (จิรธัมโม ภิกขุ) หรือ "หลวงตา" เป็นพระสงฆ์ผู้เปี่ยมล้นด้วยความเมตตา ผลงานอันเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาสาธารณชนคือ การก่อตั้ง "อโรคยศาล" (Thai Herbal Nursing Home) วัดคำประมง ตำบลสว่าง อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร ขึ้นเมื่อปลายปี ๒๕๔๗ เพื่อเป็นสถานอภิบาลและพักฟื้นผู้ป่วยโรคมะเร็งอย่างเป็นองค์รวม ใช้วิธีการแพทย์แบบผสมผสาน กอปรกับหลักธรรมและธรรมชาติบำบัด ควบคู่ไปกับแนวทางการแพทย์ทางเลือกต่างๆ โดยไม่ปฏิเสธการแพทย์แผนปัจจุบัน ร่วมกับการมีส่วนร่วมของครอบครัวและที่สำคัญคือ ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นจากผู้ป่วย ตามปณิธานที่หลวงตาดำรงจิตมุ่งมั่นเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งทุกคนให้พ้นทุกข์ทั้งทางร่างกายและจิตใจอย่างแท้จริง

นับตั้งแต่ก่อตั้งอโรคยศาลจวบจนถึงปัจจุบัน พระปพนพัชร์ ภิบาลพัชร์นิธิ (จิรธัมโม ภิกขุ) ได้มีจิตเมตตาดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งแล้วกว่า ๓,๒๐๐ คน ซึ่งมีทั้งพี่น้องชาวอีสานและจากภูมิภาคอื่น ๆ ทั่วประเทศ ตลอดจนมีจิตเผื่อแผ่ถึงเพื่อนต่างชาติ ต่างศาสนา การอุทิศตนทำงานของท่านเปรียบดังแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ ช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งทุกคนที่เกือบจะสิ้นหวังในการรักษาได้มีทางเลือก – ทางรอดในการรักษามากขึ้น หลายคนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นและหลายคนสามารถกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุขร่วมกับครอบครัวและสังคมได้อีกครั้งหนึ่ง

แก่นแกนหลักในการทำงานของ พระปพนพัชร์ ภิบาลพัชร์นิธิ (จิรธัมโม ภิกขุ) คือ ฟันฟูแนวทางการรักษาโรคมะเร็งด้วย "ยาสมุนไพรไทย" และ "การแพทย์แผนไทย" ควบคู่ไปกับการใช้หลักธรรมะ(สมาธิบำบัด) และการแพทย์ทางเลือกต่างๆ เพื่อเยียวยาทั้งทางร่างกายและจิตใจควบคู่กันไป ด้วยเหตุนี้ท่านจึงสนับสนุนการวิจัยและการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสมุนไพรและการแพทย์แผนไทยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้ความร่วมมือกับเครือข่ายจิตอาสาในสถาบันการศึกษา ต่อยอดองค์ความรู้ทั้งในด้านการพัฒนาสูตรยาและตัวยาสมุนไพร เพื่อการรักษาโรคมะเร็งอย่างจริงจัง

พระปพนพัชร์ ภิบาลพัชร์นิธิ (จิรธัมโม ภิกขุ) ได้น้อมนำหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาช่วยอบรม สั่งสอนให้ผู้ป่วยได้เข้าใจชีวิตตามความเป็นจริง ทำให้ผู้ป่วย

หลุดพ้นจากความทุกข์ทางใจและกลับมาใช้ชีวิตปัจจุบันที่เป็นทุกข์น้อยลง หรือเรียกว่าป่วยกายแต่ไม่ป่วยใจ หรือ หากต้องเสียชีวิต ก็จะเป็นการจากโลกนี้ไปอย่างสงบ สมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ นอกจากนี้ท่านยังน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาประพฤติปฏิบัติเพื่อสอนให้ผู้ป่วยและญาติรู้จักพึ่งพาตนเอง ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กลับมาใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติได้อย่างไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังเป็นการช่วยประเทศชาติประหยัดงบประมาณจากการนำเข้ายารักษาโรคมะเร็ง ซึ่งมีมูลค่ามหาศาลในแต่ละปี

อโรคยศาลไม่เพียงแต่รักษาผู้ป่วยมะเร็งด้วยความเมตตาและหัวใจของความเป็นมนุษย์เท่านั้นยังเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทั้งในและต่างประเทศ สถานพยาบาลหลายแห่งได้มาศึกษาดูงาน แล้วนำไปปรับใช้และพัฒนาศักยภาพในการดูแลผู้ป่วย อโรคยศาลได้รับรางวัลดีเด่นต่างๆ มากมาย หนึ่งในนั้นคือ "รางวัลบุคคลที่ทรงคุณค่าต่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๔ (NHSO Award 2011) นับว่าเป็นดอกผลที่ผลิบานจากความทุ่มเท ความพากเพียร ความเสียสละอุทิศตนเพื่อความสุขของมวลมนุษยชาติ สมดังที่ท่านเคยกล่าวว่า "ต้นทุนคือหัวใจ ถ้าไรคือความสุขของประชาชน"

พระปพนพัชร ภิบาลพัศตร์นิธิ (จิรัธมโม ภิกขุ) นับเป็นพระอริยสงฆ์ผู้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา เป็น "ต้นบุญ" แห่งความเมตตา และ "ต้นแบบ" ของการทำงานด้วย "จิตอาสา" ที่เกิดจากหัวใจที่เปี่ยมด้วยความรักความเมตตาในเพื่อนมนุษย์ ดังนั้นเพื่อเป็นเกียรติแก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงขอแสดงความชื่นชมอนุโมทนาในกุศลเจตนาด้วย การถวายรางวัลเกียรติยศ รางวัลพระธาตุพนมทองคำ อันเป็นรางวัลสูงสุด ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ แต่พระปพนพัชร ภิบาลพัศตร์นิธิ (จิรัธมโม ภิกขุ) เพื่อเป็นเกียรติประวัติ สืบไป